

Để viết tốt hơn các em cần phải luyện tập chăm chỉ cũng như tham khảo thêm ở các bài văn mẫu Miêu tả cây hoa đào vào dịp tết đến, xuân về lớp 6 tại chuyên trang của chúng tôi. Nó sẽ giúp các em có thêm nhiều kiến thức về Miêu tả cây hoa đào vào dịp tết đến, xuân về lớp 6 ý nghĩa phong phú và những từ ngữ hay hơn để áp dụng vào bài làm của mình.

Dưới đây là một số bài văn Miêu tả cây hoa đào vào dịp tết đến, xuân về lớp 6 ngắn gọn, có ý nghĩa nhất được chia sẻ miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện hiệu quả. Mời các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo.

## **Dàn ý chi tiết miêu tả cây hoa đào vào dịp Tết đến, xuân về**

### **A. Mở bài**

- Dẫn dắt, giới thiệu về mùa xuân, về cây hoa đào những dịp tết
- Khi cơn gió lạnh lẽo của mùa đông thưa dần, thay bằng những hạt mưa phùn lất phất trên chồi xanh của hoa đào mới nhú, ta chợt nhận ra: xuân sắp về. Và hoa đào, từ bao giờ đã trở thành sứ giả của mùa xuân!

### **B. Thân bài**

#### **- Miêu tả khái quát**

- Cây đào phai được bố đến tận vườn hoa để chọn và đưa về trong ngày 24 tết, đặt trong chiếc chậu sứ màu trắng với những hoa văn đơn giản nhưng rất tinh tế.
- Nhìn từ xa, cây đào như một cây nến khổng lồ với những búp hoa hồng như những búp nến tươi hồng đang đốt lửa trong lòng xuân và đất trời
- Cây có thể quần tụ tạo bởi thân chính cao, các tán phụ bao xung quanh tạo bằng những cành thấp nhỏ hơn...
- Dưới gốc cây được trang trí những chiếc cỏ giả, cùng với những phong bao lì xì, câu đối được treo trên cây khoác thêm cho cây đào một bộ áo trẻ trung và rực rỡ hơn

#### **- Miêu tả chi tiết**

- Gốc đào xù xì, to bằng bắp tay con người
- Thân cây màu nâu sẫm, sần sùi với một trục chính và các thân nhỏ tỏa ra từ đó. Bên ngoài màu nâu cần cối kia là nhựa sống của mùa xuân đang chảy không ngừng.

- Từ những cành đào lại tỏa ra vô vàn những cành nhỏ hơn, có khi chỉ như cây đũa hay cái tăm
- Lá hoa đào xanh mơn mớn, giúp cho những chiếc cành không trở nên khẳng khiu, trợ trụ. Lá đào nhỏ, xung quanh viền lá là những chiếc răng cưa nhỏ.
- Những chồi non nhỏ xíu lấm tấm trên màu nâu thẫm của cành đem đến một nguồn năng lượng mà sức sống mới, một khởi đầu đầy tươi mới.
- Những cánh hoa hồng nhạt, mong manh còn e ấp nở dần từng cánh hoa để trông mắt nhìn ra thế giới tươi đẹp bên ngoài. Cánh này bao bọc cánh kia để che chở cho nhị hoa màu vàng tươi ở trong.
- Bông này gọi bông kia, rồi trong một cành, trong một cây, những cánh hoa đua nhau khoe nở, cùng với màu xanh của lá, màu nâu của cây góp phần tô điểm cho bức tranh xuân tươi mới đầy sức sống.
- Những cánh hoa hồng phai khi sắp tàn, những cánh hoa dần lìa cành, nhẹ nhàng rơi trên thềm nhà tạo nên một tấm thảm màu hồng thật đẹp.

### - Ý nghĩa của hoa đào

- Hoa đào mang màu hồng của sự tươi mới, ấm áp và màu xanh của những chồi non mơn mớn là đem lại sự ấm áp cho gia đình, xua đi cái lạnh lẽo của mùa đông buốt giá, là biểu tượng của sự sống, của hi vọng về một khởi đầu tốt lành.
- Cây hoa đào còn đi vào trong tiềm thức và tâm linh của con người. Theo truyền thuyết của Trung Quốc, hoa đào còn là loài cây giúp mọi người có thể xua đuổi ma quỷ.

### C. Kết bài

- Nêu suy ngẫm và cảm nghĩ bản thân.
- Cuộc sống ngày càng vội vã. Có thể bạn không kịp ngược lên trời để nhận ra những đàn én đưa thoi nhưng chỉ cần thấy cây đào, những nụ đào đang e ấp. Ta chợt nhận ra: Xuân đã về, mùa yêu thương đã tới.

### Bài văn Miêu tả cây hoa đào vào dịp tết đến, xuân về số 1

Chỉ còn gần một tuần nữa thôi là năm mới đã về. Vậy nên gia đình em đã bắt đầu dọn dẹp, trang trí nhà cửa chuẩn bị đón năm mới. Trong đó, thứ được mọi người ưu ái nhất, dành nhiều thời gian chọn lựa và trang trí nhất chính là chậu hoa đào.

Chiều 23, sau khi đưa ông Táo về trời, bố và mẹ bắt đầu đi chọn đào. Sau một hồi căng thẳng suy nghĩ, chọn lựa, thì cuối cùng một chậu đào xinh đã về với gia đình em. Đó là một cây đào cao khoảng 160cm, vì nó cao bằng chị gái của em. Cây được trồng trong một chiếc chậu sứ trắng men trắng trông rất là xinh xắn. Đặc biệt, mặt trước của chậu còn được dán chữ lộc màu đỏ tươi giúp tăng thêm không khí Tết.

Thân cây mai to khoảng chừng bằng cổ tay, càng lên cao càng bé dần. Riêng phần thân cây đứng thẳng thấp, chứ không uốn cong hay ngã ra các hướng khác nhau. Từ đoạn cách gốc khoảng 5 gang tay thì các cành, các nhánh thi nhau chĩa ra, đan lồng vào nhau. Biến cây đào thành một cái búp khổng lồ. Vì cây đang lúc ra hoa, nên lá trên cây rất ít. Chỉ lác đác vài chiếc lá nhỏ màu xanh sáng ngời. Còn lại, trên các cành, các nhánh chỉ chít toàn là những bông hoa đào. Một bông hoa đào thường to bằng cái thìa, với các cánh hoa xếp thành hai lớp, hơi chụm vào. Cánh hoa đào dày hơn cánh hoa mai một chút, nhưng vẫn khá mỏng có màu hồng, đậm nhạt tùy đóa. Đến cả nhị hoa ở giữa cũng là màu hồng luôn. Những đóa hoa đào luôn mọc thành từng chùm, từng cụm dày, nên nhìn từ xa, cả cây đào như có những đám mây hồng bị mắc lại.

Ngay khi bố đưa cây đào vào để giữa phòng khách, em và chị đều rất sung sướng mà vây xem. Sau đó, cả nhà bắt đầu trang trí cho cây. Nào là những bao lì xì, câu đối đỏ, rồi thì có cả đĩnh vàng nhỏ xíu nữa. Và tất nhiên là không thể thiếu những sợi dây đèn nhấp nháy nhiều màu nữa. Sau khi xong xuôi, đứng nhìn lại cây đào mà lòng em càng thêm xốn xang mong chờ Tết đến.

Mỗi năm khi mùa xuân về, cũng như bánh chưng, cây nêu, pháo hoa... thì hoa đào chính là thứ không thể nào thiếu được. Chính cây đào đã đem đến sự vui tươi, phấn khởi cho cả gia đình em.

**Bài văn Miêu tả cây hoa đào vào dịp tết đến, xuân về số 2**



Tết đến bạn ngóng đợi điều gì? Những màn pháo hoa rực rỡ đêm Giao thừa, một bữa tất niên cuối năm gia đình quây quần bên nhau, hay những phong bao lì xì đỏ tươi từ bố mẹ, người thân? Tết vốn thật tuyệt vời phải không? Riêng tôi, Tết sẽ thật thiếu nếu quên mà chẳng nhắc tới sắc thắm tươi của những cây đào ngày Tết. Hình ảnh cây hoa đào ngày Tết chẳng biết tự bao giờ đã để lại trong tôi những ấn tượng khó quên.

Như thường lệ hằng năm, độ 27-28 Tết, tôi lại lon ton theo bố ra vườn ngắm chọn một cây đào đẹp tươi để về chơi Tết. Chẳng mất bao lâu, hai bố con tôi đã "rinh về một em đào" rất vừa mắt lại hợp với không gian phòng khách của nhà. Cây đào không to lắm, chỉ chừng ngang người tôi thôi. Cây được bố đặt trong một chậu men sứ với hoa văn là đôi rồng quấn quýt bên nhau. Nhìn từ xa cây như một tháp nến đang rùng rục cháy. Lại gần, bao bông hoa nhỏ xinh là bấy nhiêu ngọn nến đang lung linh tỏa sắc. Thân cây được bố uốn thế long mềm mại, khoác trên mình bộ áo nâu bóng khỏe đầy sức sống. Từ thân cây đâm ra không biết bao nhiêu là những cành cây xanh nhỏ như những cánh tay đang vẫy gọi thiên nhiên, mọi người. Cây không to nhưng nhiều hoa, nhiều nụ và lắm lộc lắm. Những búp lá xanh nõn nà hòa cùng sắc đỏ thắm của những cánh hoa mỏng tang thật dễ gây cho người ta một sự mê luyến ngất ngây. Cánh hoa đỏ thắm, mềm mại. Cùng với đó là những nụ chúm chím như vẫn đang e ấp, chỉ chờ nắng gió thiên nhiên mời gọi sẽ khoe mình tỏa hương. Cả cây đào mang tới một sắc xanh hi vọng của lộc non, chồi biếc, một sắc đỏ tươi, vẹn tròn của cánh thắm, nụ hồng. Cả cây đào đang phô mình ra như muốn khoe hết tận độ vẻ đẹp dịu dàng mà đắm say lòng người ấy.

Tôi thường thích lắm đứng cạnh cây đào nhạt những cánh hoa rơi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà tôi thích thú gọi là "mưa hoa". Tôi cùng bố treo những phong bao lì xì, những dải kim tuyến óng ánh, những đèn lồng, câu đối tí hon để cây thêm lung linh với bộ áo mới. Tôi cũng không quên tỉ mỉ ngòi cắt những sợi giấy nhiều màu sắc để rắc lên gốc cây. Cả cây đào lúc ấy dường như trông kiêu sa hơn hết thảy. Còn gì thích thú bằng cảm giác đứng trước cây đào mà chỉ muốn dang rộng vòng tay ôm trọn "người bạn tuyệt vời" ấy? Đào gọi về trong tôi cái hồi hộp, rộn ràng mỗi độ Tết đến Xuân về. Đào khơi dậy trong tôi cái âm áp trong những ngày đông tháng giá. Đào gọi trong tôi và gọi cả trong tâm trí những người con xa quê một tình yêu hướng về đất Mẹ, cội nguồn.

Đêm 30 Tết, gia đình quây quần đón Giao thừa bên cạnh cây đào vẫn tỏa hương thơm ngát - giây phút ấy tôi trân trọng và hiểu rằng đào đã gọi Tết về thế đấy. Hình ảnh cây đào ngày Tết mãi vẹn nguyên trong tiềm thức tôi, nhắc nhở tôi về một truyền thống văn hóa đẹp của Việt Nam mình.

### **Bài văn Miêu tả cây hoa đào vào dịp tết đến, xuân về số 3**

Khi những đàn chim tránh rét từ phương Nam trở về, khi cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông bớt dần cũng là lúc nàng tiên mùa xuân ghé thăm đất trời. Xuân đến, ban phát sức sống cho muôn loài tỏa sắc khoe hương. Nào mai vàng miền Nam, hoa ban trắng xóa vùng núi Tây Bắc, ... Trong đó, em rất thích hoa đào ngày tết ở miền Bắc.

Cuối năm vừa rồi em được bố cho đi sắm Tết, được đắm mình trong rừng hoa rực rỡ ở chợ. Em rất thích một cây đào phai và bố đã mua tặng cho em. Cây đào được đặt giữa phòng khách, trong cái chậu sứ trắng tinh làm nổi bật vẻ đẹp của hoa. Cây cao tầm đầu người, dáng cây uốn lượn khéo léo như dải đất Việt Nam yêu dấu. Nhìn từ xa, cành lá và hoa chụm lại như ngọn nến hồng rung rinh đang tỏa sáng. Thân cây khoác tấm áo nâu hơi xù xì để bảo vệ cho thân non bên trong, nhìn rất khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Gốc đào khá to, tròn trịa và hơi thô ráp nên em đoán cây được trồng khá lâu, chắc khoảng gần hai năm. Chỉ sau vài ngày về nhà thì đến đúng 30 Tết, đào nở rất đẹp. Từ trong những nụ hoa còn e ấp, chúm chím ngày nào giờ đã nở bung ra. Cánh hoa màu hồng nhạt, rất nhẹ nhàng và bắt mắt; khi sờ vào thấy rất mịn. Rất nhiều cánh hoa xếp chồng lên nhau thành ba lớp trông như bông hoa sen tí hon. Ở giữa là nhụy hoa vàng óng như nắng sớm ban mai sưởi ấm cho ngôi nhà. Điểm xuyết giữa bông hoa là những chiếc lá xanh non mơn mớn. Lá không quá to, thon dài những chiếc thuyền nhỏ bé đang bồng bênh trên sóng nước. Đây đó vẫn còn một vài bông chưa nở, hãy còn e ấp. Hoa đào không có hương thơm ngào ngạt như hoa li cũng không ngát như hoa bưởi mà tỏa ra thứ

hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết làm cho mọi người luôn cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

Bố em nói “Cây đào này hoa đẹp, lá tươi lại còn có lộc nữa. Đó cũng chính là khởi đầu tốt đẹp của một năm, đem lại may mắn cho cả gia đình”. Bố khen vậy em thấy rất vui vì hãnh diện vì chính tay mình đã lựa chọn. Để cây đào thêm rực rỡ và có không khí ngày Tết, em còn trang trí dây nhay vào buổi tối, đeo thêm những đèn lồng đỏ tươi và những phong bao lì xì may mắn. Khách đến nhà ai ai cũng khen đào đẹp và rút một phong bao lấy may.

Đã mấy ngày Tết trôi qua, nhưng hoa vẫn tươi và tràn đầy sức sống. Em rất chăm chỉ chăm sóc cây. Sáng nào em cũng dậy sớm tưới nước và cho cây uống B1 để cây tươi hơn, để lưu giữ không khí nhộn nhịp của ngày tết miền Bắc.

Màu sắc hồng thắm của hoa đào đã điểm tô sắc xuân trong mỗi gia đình, trên mọi nẻo đường và con phố. Nếu miền nam có mai vàng và bánh tét thì miền bắc lại có bánh chưng và hoa đào. Với em, đào đã trở thành một người bạn không thể thiếu vào mỗi dịp tết đến xuân về.

#### **Bài văn Miêu tả cây hoa đào vào dịp tết đến, xuân về số 4**

Có ai đó đã nói rằng: “Một cuộc sống dài có thể không đủ tốt đẹp những cuộc sống tốt đẹp chắc chắn sẽ đủ dài.” Có những loài hoa không cần phải nở rộ khoe sắc năm tháng nhưng mỗi lần có xuất hiện đều khiến lòng người xao xuyến và mang vẻ đẹp đến bất ngờ. Hoa đào chính là như thế.

Với những gia đình làm nghề trồng đào như chúng tôi, hoa đào đã trở thành một thành viên của gia đình rồi. Nàng đào trong năm khoác cho mình bộ áo xanh tươi đầy sức sống, nay chỉ còn một màu nâu giản đơn. Nhưng nàng hiểu, tất cả để mình có được một bộ áo đẹp hơn, xinh hơn và rực rỡ hơn.

Và đào đã thực sự thay mình vào tháng cuối của năm cũ, với bộ áo hoàn hảo cho một năm mới sắp sửa. Thân cây là những cành đào nhỏ nhắn đang duyên dáng, mềm mại uốn mình tạo dáng rồng bay thanh thoát đầy nghệ thuật. Ở đó, những chồi hoa cũng đang lặng lẽ vươn mình chào cuộc sống. Những nụ hoa e lệ, kiêu diễm mở mắt khẽ khẽ nhìn vạn vật mới dám bước ra. Và khi cánh hoa đầu tiên bung nở, những cánh hoa kia cũng mở mình, để lộ nhụy hoa vàng tươi bói rồi. Hoa này nhìn hoa kia, nghe tiếng gọi mùa xuân và đất trời, cùng nhau khoe sắc. Nhưng hoa đào không giống những loài hoa khác. Nó nở trong lặng lẽ, trong mưa phùn buốt lạnh, sắc hồng của đào không phải là cái rực rỡ, chói chang. Đào chỉ nhẹ nhàng với màu hồng phớt, hồng cánh sen. Nhưng đó lại là màu hồng đầy sức sống mang theo hi vọng về sự bình an và thuận lợi. Màu hồng của hoa, màu nâu của

thân kết hợp với màu xanh tươi của chồi, lá chính là sự kết hợp hài hòa và tuyệt vời của tạo hóa, khi mà cái bình an lại đi liền với sức sống, tuổi trẻ xanh tươi; là sự khởi đầu đầy thuận lợi và ý nghĩa.

Đào ở ngoài vườn là cô gái tự nhiên, hòa hợp với thiên nhiên nhưng khi được đưa vào trong nhà lại mang vẻ đẹp rất ấm áp. Ngoài kia đang mưa phùn hay nắng xuân chưa vào đến nhà thì cũng đã có cây hoa tỏa nắng nơi đây rồi. Hoa đào được để vào chiếc chậu hoa làm bằng sứ được trang trí, chạm khắc thật đẹp. Không khí ngày tết đã ở trên những cây hoa rồi khi nó còn được khoác trên mình những chiếc dây trang trí đầy sắc màu, những lời chúc và câu đối gửi nhắn cho năm mới.

Niềm vui của những người trồng đào cũng như có một cây đào còn gì hơn là khi đào nở đúng dịp. Tôi rất thích quan sát và ngắm nhìn khi đào nở. Từ chồi, từ nụ, từng bông hoa lặng lẽ nở. Khoảnh khắc ta được nhìn thấy, cảm nhận sự sống nảy nở xung quanh chúng ta, khi chúng ta như nhìn thấy hạnh phúc. Vì thế, tôi cũng chẳng ghen tị với “sakura”- hoa anh đào của Nhật Bản vì ở ngay nơi đây, Việt Nam quê hương mình cũng có một loài hoa đẹp và đáng yêu đến thế!

Dẫu nơi đây, cánh én chưa về, dẫu nắng xuân ấm áp còn chưa tới, chỉ cần một bông hoa đào hé nở chính là tín hiệu, là sứ giả gọi niềm tin và sức sống về. Vì thế, hoa đào chỉ dành cho mùa xuân và mùa xuân không thể thiếu hoa đào.



**Bài văn Miêu tả cây hoa đào vào dịp tết đến, xuân về số 5**

Mỗi dịp Tết đến xuân về đều làm cho mỗi người trong xóm em đầu rộn lên những cảm giác tung bừng, hào hứng khó tả. Mọi người ai cũng nô nức đi mua sắm Tết. Chiều hôm ba mươi Tết cuối năm, bố em mua về một gốc đào thế thật đẹp.

Ôi chao, gốc đào này thật đẹp! Ông em bảo đây là giống đào Nhật Tân. Nó chắc mới trồng được vài năm thôi nên gốc cây không to lắm, Thân gốc to gần bằng cổ tay của em, sần sùi như da cóc, nổi lên những u cục. Ấy thế mà, nó đang có sức sống mãnh liệt lắm đấy! Em thấy hình như trong thân cây có một dòng nhựa mát lành đang cuồn cuộn chảy để đi nuôi cây. Cái dáng của nó có chiều quần, chiều lượn. Bố bảo đấy là dáng long, cong cong như rồng đang bay từ trên đám mây xuống mặt đất. Từ thân cây, chia ra các cành nhỏ khẳng khiu, khúc khuỷu, có vẻ khô cằn, chứa đầy nhựa sống. Trên mỗi mắt đào là bật nhú ra những nụ đào hồng to như những hạt đậu. Kia là những bông đào đã nở, Đào phai năm cánh xếp thành vòng tròn xoay quanh nhụy vàng. Cánh hoa đào mỏng tang như lụa, như cánh bướm non, màu phớt hồng rung rinh trong gió xuân. Hoa đào đẹp tinh khiết và thuần túy. Hoa đào tuy không thơm nhưng có vẻ đẹp quyến rũ lạ thường.

Bố trồng cây đào này vào trong một cái chậu sứ to. Dưới gốc đào, bố trải những viên đá cuội trắng quanh gốc làm tăng thêm vẻ sang trọng cho cây đào. Mẹ về, mẹ cùng bố kiêng cây đào đặt ở nơi gần cửa, nơi đó trang trọng nhất. Bố bảo: "Tết đến xuân về, nhà có cành đào như ước mong một năm đầy lộc mới". Em cũng hy vọng như thế. Cây đào càng lộng lẫy và đẹp hơn khi nó vào buổi tối. Bố giăng những chùm đèn màu nhấp nháy vui mắt. Em cứ đứng ngắm mãi không thôi. Rồi em viết thật nhiều những lời chúc năm mới, mọi điều tốt đẹp nhất vào những mảnh giấy nhỏ rồi cho vào lì xì và treo lên cây đào. Xong xuôi hai bố con nhìn lại thành quả của mình, bật thử đèn nháy và tự cảm thấy tự hào về khả năng trang trí của mình.

Thời tiết đón tết năm nay ấm hơn mọi năm. Mới sáng mùng một tết, Cây đào nở bung ra bao nhiêu là hoa. Ngắm nhìn cây đẹp thật rực rỡ, ánh đèn lấp lánh chiếu vào càng làm cho những bông hoa thêm phần lung linh y như một tòa tháp trong xứ thần tiên. Một cơn gió xuân thoảng qua, cành đào rung rung, những cánh hoa đào như xác pháo rơi lá tả xếp đống đầy quang gốc. Đẹp thật đấy! Rồi năm ngày Tết cũng đã qua, nhưng cây đào vẫn còn bao nhiêu là nụ mới, lá lộc xanh non mơn mớn. Bố bảo: "Cây đào này khỏe dáng đẹp, bố sẽ mang ra vườn trồng đợi đến Tết năm sau lại có đào chơi". Em giúp bố đào hố trồng đào.

Cây đào ngày tết nhà em đã tô điểm cho gia đình em mấy ngày Tết. Cả gia đình em, ai cũng thích cây đào này. Không chỉ vì nó mang đến không khí ngày Tết mà còn là nhịp cầu nối mọi người gần nhau hơn.



## Bài văn Miêu tả cây hoa đào vào dịp tết đến, xuân về số 6

Tết sắp đến mọi thứ đều nhộn nhịp hơn. Đào, mai, quất đua nhau khoe sắc, rực rỡ cả mùa xuân. Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng tràn đầy sức sống nhưng tôi vẫn yêu nhất vẫn là cây đào trong vườn nhà bà.

Cây được ông trồng từ mấy năm trước. Cây cao lớn và có vẻ đẹp thật kiêu sa. Thân cây được ông uốn theo hình con rồng bay lên đón chào năm mới. Xung quanh thân là những cành đào đầy hoa. Cành to bằng cán dao, cành nhỏ như chiếc đũa. Tất cả hài hòa, đẹp mắt. Những chiếc lá còn sót lại trên cây thon dài như ngón tay, xanh đậm sắc, xung quanh có đường viền răng cưa thật đẹp mắt. Cây đào ngày tết đẹp hơn hẳn bởi bên cạnh hoa và lá còn có những lộc non mơn mớn đầu cành, những búp xanh nõn nà như những con chuồn chuồn xanh biếc với cặp cánh mỏng tang đang đậu đầu cành đón gió. Nụ hoa chúm chím xinh xinh. Nụ hoa nhỏ tưởng như gió có thể thổi bay, e thẹn chỉ hé hé sắc hồng. Theo làn mưa xuân, đào dần dần khoe sắc thắm. Những bông hoa đỏ rực rỡ gặp hơi xuân nở bung ra. Cành nào cũng chi chít hoa. Mỗi bông hoa thường có rất nhiều lớp cánh xếp chồng lên nhau quây quần, đoàn tụ. Những cánh hoa mỏng manh mịn màng, be bé như một mẩu giấy hồng. Ở giữa những cánh hoa là nhị hoa màu vàng óng gọi mời ong bướm đến dạo chơi. Nhị hoa như những sợi chỉ vàng sẽ chuyển sang màu vàng sậm khi hoa sắp tàn.

Vào ngày tết đào được trồng đem trồng trong chậu cảnh bằng sứ thật đẹp và được tô điểm thêm bằng những chuỗi đèn nhấp nháy đủ màu sắc. Trên cành cây, em treo những bao lì xì màu đỏ in những hình vẽ vui nhộn cho căn phòng đặt chậu đào trở nên tươi vui, sang trọng.

Đào là loại cây mang lại nguồn vui cho mọi người. Với các cụ già chơi đào là một thú vui tao nhã. Còn với người trồng đào thì đào không chỉ mang lại niềm vui mà còn mang lại cho họ nguồn thu nhập.

Với riêng tôi hoa đào đẹp bởi sắc hoa quyến rũ. Mỗi khi những bông hoa đỏ tươi vừa khoe sắc tôi có cảm giác như mùa xuân đã đến thật gần.

Một năm bắt đầu từ mùa xuân và mùa xuân có hoa đào đó là những dấu hiệu quen thuộc khiến tôi nhận ra mình đã thêm một tuổi. Dù sau này lớn lên, tôi sẽ không thể quên được hình ảnh cây hoa đào trong ngày xuân quê hương.